



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

ฉบับที่ ๑๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
จังหวัดมหาสารคาม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่รัฐบาลเห็นว่า การยังคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในคราวนี้แตกต่างจากคราวที่ผ่านมาคือมิได้มุ่งที่จะห้ามการเปิดใช้สถานที่หรือการจำกัดกิจกรรมใดๆ อันอาจกระทบต่อวิถีชีวิตปกติในส่วนของประชาชนเพราะการควบคุมสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในประเทศไทยได้ผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากแต่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจำเป็นต้องสนธิกำลังทุกฝ่ายนอกเหนือจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สามารถบูรณาการความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง ในช่วงเวลาซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคในต่างประเทศยังไม่เป็นที่น่าวางใจ ประกอบกับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการเปิดสถานศึกษา การเปิดใช้ท่าอากาศยาน การเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร การเปิดสถานบริการ สถานบันเทิง สถานที่แข่งกีฬา แหล่งท่องเที่ยว และ สถานที่อื่นๆ หลายแห่งที่มีความเสี่ยงสูงและยังเหลืออยู่ ทั้งยังมีวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวันอันอาจมีการเดินทางและการทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มกันหนาแน่นมากกว่าปกติจนเกิดความประมาทไม่นำพาต่อมาตรการป้องกันโรคจนเป็นเหตุให้เกิดการระบาดรอบใหม่ได้ดังที่ปรากฏในบางประเทศ ดังนั้น ในขณะที่ผ่อนคลายมาตรการตามข้อกำหนดต่างๆ เป็นระยะที่ ๕ เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ โดยนำพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาบังคับใช้แต่ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องคงอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในช่วงเวลาเช่นนี้อีกระยะหนึ่งเพื่อให้การใช้เสรีภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สามารถสั่งการและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันการ

“ข้อกำหนด” หมายถึง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๗) และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

จังหวัดมหาสารคาม ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จังหวัดมหาสารคาม ฉบับนี้แทน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ มาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อสู่พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ให้มีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ของจังหวัดมหาสารคาม จัดตั้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และให้มีศูนย์บัญชาการระดับอำเภอ ทุกแห่ง

๑.๒ ให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบผู้ถูกกักกันในระดับอำเภอ ดำเนินการตามคำสั่งและตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

๑.๓ ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบลที่กำกับดูแล ตรวจสอบการประกอบกรหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

ข้อ ๒ มาตรการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

๒.๑ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เตรียมความพร้อมด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค โดยให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และทรัพยากรในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรค

๒.๒ ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เตรียมความพร้อมของห้องแยกโรคความดันลบ ห้องแยกโรคทั่วไป บุคลากร และสำรองทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยให้เพียงพอ

๒.๓ ให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เตรียมความพร้อมของห้องแยกโรคความดันลบ ห้องแยกโรคทั่วไป บุคลากร หอผู้ป่วยรวมแยกโรค (Cohort Ward) และสำรองทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยให้เพียงพอ

๒.๔ กรณีที่มีผู้ป่วยยืนยัน (Confirm case) ในโรงพยาบาลมหาสารคาม มากกว่า ๓๐ ราย ให้เปิดโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านเพื่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ หรือมาตรการอื่นๆ ตามความจำเป็น

ข้อ ๓ มาตรการป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ภายในจังหวัดมหาสารคาม กรณีบุคคลจากภายนอกพื้นที่ เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ให้มีการปฏิบัติดังนี้

๓.๑ ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก (๑) ประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย (๒) ประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (๓) ต่างประเทศอื่นๆ ที่เข้าพำนักในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามถูกกักกันที่ Local Quarantine หรือ State Quarantine ที่รัฐให้ดำเนินการ เป็นเวลาต่อเนื่องกันจำนวน ๑๔ วัน

๓.๒ ในระดับตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ สํารวจผู้ที่เดินทางจาก (๑) ประเทศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย (๒) ประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง (๓) ต่างประเทศอื่นๆ ที่เข้าพำนักในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ให้รายงานต่อนายอำเภอทุกวัน และนายอำเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามทุกวัน

๓.๓ การขนส่งสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและรองรับการเดินทางที่อาจหนาแน่นขึ้นภายหลังที่ได้มีการเปิดเรียนและการเปิดทำการของสถานที่ต่างๆ แล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม กำกับดูแลและตรวจสอบการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยต้องมีการจัดระบบและระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ ๑) ทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ราวจับ บัตรโดยสาร ภายในยานพาหนะ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้ง ห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ บริเวณสถานีขนส่ง/โดยสาร ท่าเรือ ท่าอากาศยาน รวมทั้ง จัดให้มีการให้คำแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ ล้างมือก่อนขึ้นยานพาหนะ รถตู้ รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว รถสามล้อ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร หรืออากาศยานทุกครั้ง ๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ในกรณีที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ อาจพิจารณาจัดบริการสำหรับผู้โดยสารบนอากาศยานตามความจุมตรฐานในการโดยสารอากาศยาน ภายใต้การควบคุม กำกับและดูแลระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และให้สายการบินดูแล ให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะอยู่ในอากาศยาน ๖) การโดยสารรถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถไฟ รถไฟฟ้า เรือโดยสาร อาจพิจารณาจัดบริการให้ผู้โดยสารนั่งได้ทุกที่นั่ง และมีผู้โดยสารยืน โดยไม่หันหน้าเข้าหากัน ทั้งนี้ ให้มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของความจุตามมาตรฐานของพาหนะดังกล่าวข้างต้น ๗) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน ทั้งในสถานีขนส่ง/โดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมถึงในยานพาหนะ โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน และให้พิจารณาเพิ่มรอบการโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน ๘) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทนได้ ๙) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงาน และผู้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อาจพิจารณางดให้บริการ กรณีพบผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้ และให้ดำเนินการตามมาตรการเสริม คือ ๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้บริการ ก่อนเข้าอาคารสถานีโดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และประตูขึ้นอากาศยาน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคารสถานีโดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ ท่าอากาศยานรวมถึงห้องสุขา และภายในยานพาหนะ ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร บริเวณสถานีโดยสาร ชานชาลา ท่าเรือ ท่าอากาศยานและห้องน้ำ ๔) ควบคุมมิให้มีการใช้เสียงดังภายในสถานที่ และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด หรือมีการรวมกลุ่มคน ๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ ๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว

ข้อ ๔ มาตรการป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ภายในจังหวัดมหาสารคาม ให้มีการปฏิบัติดังนี้

๔.๑ ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจของจังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และเตือนประชาชนจังหวัดมหาสารคามให้งดการเดินทางไปในประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

๔.๒ การห้ามหรือจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑) การเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกให้ดำเนินการได้โดยการเปิดเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี กำหนดโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ ๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอนการฝึกอบรมสัมมนา รวมถึงห้องสุขา และให้กักจัดขยะทุกวัน ๒) ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นในระหว่างการออกกำลังกาย ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอเพื่อการล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน และก่อนรับประทานอาหาร ๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนอย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ห้องเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑ คน) หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกันทั้งให้พิจารณาปรับเวลาการเรียน สลับวันเรียน ปรับการเรียนเป็นระบบออนไลน์ในบางรายวิชา หรือปรับหลักสูตรให้งดเรียนบางรายวิชาตามรูปแบบที่ทางราชการกำหนด ๖) ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้หรือสถาบันศึกษาดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ก่อนเปิดกิจการหรือจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรม สัมมนา ๗) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออกลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการหรือใช้กำหนดมาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลรายงานทดแทนได้ และให้ดำเนินการตามมาตรการเสริม คือ ๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมก่อนเข้าอาคารหรือรับ-ส่งนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ที่ผ่านการอบรมการตรวจคัดกรองอาการป่วยและรายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ๒) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและจัดการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ ๓) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับประทานอาหาร ห้องน้ำ ๔) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงให้มีการตรวจตราควบคุม กำกับการเรียนการสอนการฝึกอบรมสัมมนาและงานธุรการที่เกี่ยวข้องให้ตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ๕) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทุกสัปดาห์ ๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้มีการเรียนการสอน การฝึกอบรมรูปแบบใหม่ในระยะยาว ๗) กรณีนักเรียนผู้ใช้สัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย

๒) ให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังนี้ (๑) สนามชนโค (๒) สนามชนไก่ (๓) สนามกอล์ฟ หรือ (๔) สนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

๔.๓ การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ให้สถานที่กิจการและกิจกรรมต่างๆ ที่เคยผ่อนคลายเป็นต้นมาหรืออนุญาตให้เปิดดำเนินการได้แล้วตามข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คงดำเนินการได้ต่อไปภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไข รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคและการจัดระบบและระเบียบต่างๆ ตามที่กำหนดไว้เดิม เช่น การแข่งขันกีฬาและถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาที่ไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน การจำกัดจำนวนบุคคลในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในโรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ หรือในการจัดกิจกรรมต่างๆ

สำหรับสถานที่ กิจการและกิจกรรมอื่นที่มีความเสี่ยงนอกเหนือจากที่ได้ผ่อนคลายเป็นต้นมาหรือได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการแล้ว จะสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่างๆ คำแนะนำของทางราชการรวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

(๑) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ส่วนร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ

โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ ๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวันตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่ ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ ๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นในการเลือกสินค้าและชำระสินค้า อย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการมิให้แออัดและรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงสัมผัสระหว่างกัน ๖) สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือประกอบการที่คล้ายคลึงกันในชั้นต้นให้เป็นได้ โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่นและให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทำได้โดย ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามป้องกันโรคและคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อ ๗) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ กิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ๘) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดมาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลรายงานทดแทนได้ และให้ดำเนินการตามมาตรการเสริม คือ ๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ให้บริการก่อนเข้าอาคาร ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนด ๒) จัดให้มีระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และจัดการฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ ๓) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมที่ใช้เสียงดังภายในสถานที่ รวมถึงงดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดมีการรวมกลุ่มคน ๔) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งบริเวณจุดรับ-ส่งผู้โดยสารขนส่งสาธารณะ และภายในอาคาร ๕) อาจจัดให้มีการรับ-ส่งพนักงาน ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อขณะใช้บริการขนส่งสาธารณะ ๖) ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมสถานประกอบการ เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยข้อมูลเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ๗) จัดให้มีการแนะนำผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุมกำกับการให้บริการและการใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก

อย่างเคร่งครัด ๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และระบบจองคิวแบบออนไลน์เพื่อให้บริการรูปแบบในระยะยาว

(๒) สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผ่อนผันให้เปิดดำเนินการได้ โดยเปิดทำการตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนดจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเดียวกันและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในส่วนของการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไปสามารถเปิดให้บริการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกาได้ แต่งดการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ให้บริการหลังเวลาดังกล่าว

โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ ๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการรวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ ๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะ อย่างน้อย ๒ เมตร หรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะสูง ไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับ โต๊ะ อย่างน้อย ๒ เมตร หรือมีฉากกั้นทดแทนได้ ๕) ให้ควบคุมจำนวนผู้ให้บริการ มิให้แออัด โดยคิด จำนวนผู้ให้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตรต่อผู้ให้บริการ ๑ คน นั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน ๕ คน และไม่รวมโต๊ะกับกลุ่มอื่น ทั้งนี้ ให้ถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เช่น มิให้มีพนักงานนั่งกับ ผู้ใช้บริการ มิให้มีผู้บริการร้องเพลงร่วมกับผู้บริการ และมีให้มีการเดินหรือยินยอมให้มีการเดิน ยกเว้น การเต้นของนักร้องหรือนักแสดงที่เต้นหรือแสดงบนเวที ๖) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีและระบบหมุนเวียนอากาศภายในสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เป็นห้องปรับอากาศ รวมถึงห้องสุขา ทั้งนี้ ให้ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรวมทั้งแผ่นกรองอากาศให้ได้อย่างสม่ำเสมอ ๗) จัดให้มีการให้คำแนะนำ พนักงาน และผู้บริการรวมถึงให้มีการตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ให้บริการ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้ ๘) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้ให้บริการ และพร้อมให้ ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ให้บริการตามข้อกำหนด ๙) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด และให้ ดำเนินการตามมาตรการเสริม คือ ๑) มาตรการคัดกรองอายุ ใช้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงาน รับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งอาจให้มีการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด - ๑๙ ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะตามคำแนะนำของทางราชการ ๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ๓) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตาม ผู้ใช้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ ๔) ให้งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เช่น โปรโมชัน ลดราคา ขายพ่วง โฆษณา พนักงาน เซียร์เบียร์ รวมทั้งต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยให้ลูกค้านำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคในร้าน ๕) งคนั่ง ร้องเพลง เต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นกับผู้บริการ งดการเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะหรือนั่งของ ผู้ใช้บริการ รวมทั้งจัดให้มีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟน ทุกครั้งก่อนใช้บริการ ๖) งดให้จำหน่ายสุราหรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในรูปแบบเหยือก ถ้วย หรือใส่ในภาชนะที่มีโอกาสจับหรือใช้ร่วมกัน ๗) ให้ พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่สถาน ประกอบการ เพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกภาพและข้อมูลเก็บไว้ ไม่

น้อยกว่า ๑ เดือน ๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว ๙) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

(๓) ร้านอาหารและร้านอินเทอร์เน็ต ให้เปิดดำเนินการได้โดยจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ

โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ ๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขาและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่เพียงพอ ๔) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้ บริการ มิให้แออัด โดยคิดจำนวนใช้บริการตามขนาดพื้นที่ เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร ต่อผู้ใช้บริการ ๑ คน และจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค โดยจำกัดระยะเวลาการใช้ บริการในระบบ ไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อรอบ ทั้งนี้ มีการพักทำความสะอาด ๑๕ นาทีต่อรอบ ๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงาน และผู้ใช้บริการ รวมถึงให้มีการ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับการให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณา งดให้บริการ กรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้ ๗) ให้กิจการ ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุความจุ ของจำนวนผู้ใช้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวน ผู้ใช้บริการตามข้อกำหนด ๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ และให้ ดำเนินการตามมาตรการเสริม คือ ๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการพนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือ ยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ๓) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา และทำ ความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ๔) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ ได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ ๕) ให้งดบริการ อาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน ๖) งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคน เช่น กิจกรรม การแจกหรือมอบของรางวัล ๗) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ร้านเพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ๘) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียน ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ ในระยะยาว

(๔) สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด โรงน้ำชา ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาเปิดทำการปกติที่กฎหมายกำหนด

โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก คือ ๑) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องอาบ น้ำ อ่างอาบ น้ำ ห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ๒) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในพื้นที่ ส่วนรวม ทั้งนี้ พนักงานบริการสามารถ สวม Face Shield แทนได้ ๓) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ ๔) ให้เว้นระยะนั่งหรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ในพื้นที่ส่วนรวม ๕) ให้ความคุ้มครองจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด และรวมกลุ่มกัน หรือลดเวลาในการทำกิจกรรม เท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ๖) จัดให้มีการให้คำแนะนำพนักงานและ

ผู้ให้บริการ พร้อมทั้งตรวจตรา ควบคุม กำกับ การให้บริการและใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณีผู้ให้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดได้ ๓) ให้กิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้ให้บริการ และพร้อมให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้ให้บริการตามข้อกำหนด ๘) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ ๙) ให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อโควิด-๑๙ ในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมทั้ง การเฝ้าระวังโรคอื่นด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าว และให้ดำเนินการตามมาตรการเสริม คือ ๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ให้บริการก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด ๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ๓) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคารรวมถึงห้องสุขาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ๔) การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม เช่นเดียวกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ๕) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ให้บริการได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ ๖) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการให้บริการและใช้บริการ ให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนรวมของสถานประกอบการ เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ๗) ให้พิจารณาพัฒนาวัฒนธรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว ๘) ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนด ให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบทราบ ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ

๔.๔ การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีของทุกศาสนา การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ณ ศาสนสถานใด ให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในศาสนสถานนั้นพิจารณาให้สอดคล้องกับมาตรการ แนวปฏิบัติ หรือคำแนะนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

๔.๕ มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใดๆ ทางธุรกิจ การคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา สถานบันเทิง สถานบริการ ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัสและแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ ดังต่อไปนี้ (๑) บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ (๒) ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า (๓) อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตรและจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (๔) จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค (๕) จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออาจจัดหรือกำหนดให้มีการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันติดตามตัวเพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการสัมผัสผู้ติดเชื้อก็ได้

๔.๖ การรักษาความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันโรค ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมที่ได้ผ่อนคลายเป็นอนุญาติให้เปิดดำเนินการแล้ว จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนไขเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ทางราชการกำหนด

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และการดำเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ตามที่ทางราชการกำหนด หากพบการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค พนักงานเจ้าหน้าที่อาจให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม และมีอำนาจกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ของโรค รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่รับผิดชอบไว้เป็นการชั่วคราวและอาจดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและจัดระเบียบและระบบต่างๆ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่งให้เปิดดำเนินการในสถานที่ดังกล่าวได้

๔.๗ การแสดงตนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเรียก รับ ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากการใช้สถานที่ของเอกชนเพื่อการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเจตนาแกล้งให้ผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือข้อกำหนดซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในการเรียกเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนจากการไม่ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด ย่อมเป็นความผิดตามกฎหมาย ให้ผู้ประสบเหตุดังกล่าวแจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณสุข หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีประกาศเป็นอย่างอื่น และเมื่อบังคับใช้แล้ว บรรดาข้อบังคับ หรือข้อความอื่นใดของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านั้นซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศนี้แทน

ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จังหวัดมหาสารคาม มีความผิดตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเกียรติศักดิ์ จันทรา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมหาสารคาม